

BÀN GIAO CHỨC VỤ CHÍNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí lãnh đạo Quân khu 3 và lãnh đạo tỉnh chứng kiến lễ ký biên bản bàn giao chức vụ Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Chiều ngày 9/5, Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị bàn giao chức vụ Chính ủy Bộ CHQS tỉnh. Tới dự có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3; Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Theo các quyết định của Bộ Quốc phòng, Đại tá Nguyễn Tiến Quang, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh được bổ nhiệm giữ chức vụ Chính ủy Bộ CHQS tỉnh thay Đại tá Phạm Đức Kiên được Bộ Quốc phòng quyết định cho nghỉ hưu từ ngày 1/5/2024. Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3 và đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những cống hiến của Đại tá Phạm Đức Kiên trên các cương vị công tác. Hơn 39 năm công tác, Đại tá Phạm Đức Kiên đã cùng tập thể Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và các nhiệm vụ khác, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện. Bản thân đồng chí luôn bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Các đồng chí mong muốn Đại tá Phạm Đức Kiên khi trở về với địa phương phát huy tốt vai trò của đảng viên, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ, phong trào của địa phương, xây dựng địa phương phát triển.

Trung tướng Nguyễn Quang Cường và đồng chí Ngô Đồng Hải mong muốn Đại tá Nguyễn Tiến Quang trên cương vị công tác mới tích cực phấn đấu hơn nữa, tu dưỡng, rèn luyện năng lực lãnh đạo, chỉ huy, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, cùng tập thể Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Chủ động nắm bắt cơ sở, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt công tác đảng, công tác chính trị, xây dựng mối quan hệ đoàn kết trong cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng vững mạnh.

Đại tá Phạm Đức Kiên và Đại tá Nguyễn Tiến Quang gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương đã giúp đỡ, tạo điều kiện để các đồng chí hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Dù ở bất cứ cương vị nào, các đồng chí sẽ luôn phát huy hết tinh thần trách nhiệm, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Quân khu 3 và lãnh đạo tỉnh đã chứng kiến lễ ký biên bản bàn giao chức vụ Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, đồng thời tặng hoa chúc mừng Đại tá Phạm Đức Kiên và Đại tá Nguyễn Tiến Quang.

TIẾN DAT

HỘI THẢO ĐÓNG GÓP Ý KIẾN...

(Tiếp theo trang 1)

Ban Chấp hành, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc và 2 lần tổ chức hội thảo, đến nay đã cơ bản hoàn thiện dự thảo Lịch sử Đảng bộ thành phố Thái Bình giai đoạn 2000 - 2020.

Với hơn 300 trang, khoảng 25 trang ảnh, Lịch sử Đảng bộ thành phố Thái Bình giai đoạn 2000 - 2020 đã tái hiện sinh động chặng đường xây dựng và phát triển của Đảng bộ và nhân dân thành phố, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh, hiện đại trong 20 năm đầu thế kỷ XXI; xây dựng và phát triển thành phố Thái Bình trở thành trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh.

Để công tác biên soạn cuốn Lịch sử Đảng bộ thành phố Thái Bình giai đoạn 2000 - 2020 đạt kết quả theo yêu cầu, hội thảo đã chia tổ thảo luận. Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, xây dựng, các tổ đã tập trung thảo luận và thống nhất một số vấn đề chủ yếu về bố cục, nội dung, bổ sung phụ lục... Bộ phận biên soạn nghiêm cứu tiếp thu ý kiến của các đại biểu, tổng hợp, bổ sung, hoàn thành cuốn Lịch sử Đảng bộ thành phố Thái Bình giai đoạn 2000 - 2020.

Dự kiến, cuốn Lịch sử Đảng bộ thành phố Thái Bình giai đoạn 2000 - 2020 sẽ được công bố, phát hành nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thị xã, 20 năm xây dựng và phát triển thành phố Thái Bình.

TIỀN HẢI...

(Tiếp theo trang 1)

tiêu chí xã NTM giai đoạn 2021 - 2025, 19/19 tiêu chí trong bộ tiêu chí xã NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; không có nợ đọng xây dựng cơ bản; không phức tạp về an ninh, trật tự theo quy định của Bộ Công an; có tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn đạt với kết quả xây dựng NTM nâng cao của xã đáp ứng yêu cầu theo quy định.

Sau khi phân tích, thảo luận những kết quả đạt được của từng xã, các thành viên Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu. Kết quả, 100% các đồng chí thành viên Hội đồng có mặt thống nhất đề nghị UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao cho 3 xã: An Ninh, Đông Hoàng, Nam Cường.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thống nhất kết quả bỏ phiếu của các thành viên, đồng thời đề nghị các xã sau khi về đích NTM nâng cao cần tiếp tục quan tâm nâng cao các tiêu chí, đặc biệt tiêu chí môi trường, thu nhập và an ninh trật tự; tiếp tục phấn đấu xây dựng và hoàn thiện xã NTM kiểu mẫu. Đồng chí yêu cầu lãnh đạo các địa phương tập trung chỉ đạo và triển khai các nội dung, giải pháp cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế để thực hiện duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu về lĩnh vực nổi trội nhất, phấn đấu xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu bảo đảm thiết thực, hiệu quả và đi vào chiều sâu, bền vững.

HỘI NGHỊ LẦN THỨ BA...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 9/5, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Điều phối vùng đồng bằng sông Hồng chủ trì hội nghị lần thứ ba công bố Quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dự hội nghị có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Điều phối vùng đồng bằng sông Hồng; lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương vùng đồng bằng sông Hồng.

Về phía tỉnh Thái Bình, các đồng chí: Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Quang Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 14/NQ-CP của Chính phủ; đánh giá việc triển khai các dự án trọng điểm kết nối liên kết vùng, liên kết ngành trong vùng; đề xuất các đột phá chiến lược; xác định rõ các ưu tiên để huy động, phân bổ nguồn lực; phân tích những thách thức, các nhiệm vụ, giải pháp, các nhiệm vụ trọng tâm cụ thể cần triển khai để thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị, Chính phủ và Quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cho biết: Thời gian qua, tỉnh Thái Bình đã chủ động, tích cực phối hợp cùng các bộ, ngành, địa phương trong vùng thực hiện nhiệm vụ thành viên Hội đồng, đồng thời đề ra các mục tiêu cụ thể và các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 14/NQ-CP của Chính phủ. Cùng với đó, để thực hiện tốt các nội dung trong Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ngay từ đầu năm 2024 tỉnh đã tập trung chỉ đạo khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung cốt lõi, quan trọng của Quy hoạch tới các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất về nhận thức và hành động trong triển khai thực hiện. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đề nghị Hội đồng Điều phối vùng đồng bằng sông Hồng sớm ban hành chương trình, kế hoạch hoạt động và định hướng hợp tác phát triển vùng năm 2024. Đẩy mạnh các hoạt động

của Hội đồng cũng như sự tăng cường trong công tác phối hợp, hợp tác giữa các bộ, ngành và các địa phương trong vùng; tập trung xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm thúc đẩy phát triển vùng. Đề xuất hỗ trợ từ nguồn ngân sách trung ương để triển khai thực hiện các chương trình, dự án lớn, trong đó ưu tiên đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông kết nối để thúc đẩy phát triển kết nối vùng, liên vùng.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương, đánh giá cao những đóng góp của vùng đồng bằng sông Hồng vào phát triển kinh tế - xã hội chung của cả nước đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức đặt ra trong phát triển vùng đồng bằng sông Hồng trong giai đoạn hiện nay.

Để thực hiện hiệu quả Quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng, Thủ tướng đề nghị việc triển khai Quy hoạch và phát triển kinh tế - xã hội của vùng phải có sự liên kết, bắt phá, bao trùm, toàn diện, bền vững, truyền thống; bảo đảm khoa học, bài bản, có trọng tâm, trọng điểm; bám sát chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị cũng như bám sát thực tiễn, nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân, doanh nghiệp. Bảo đảm tuân thủ nghiêm và đồng bộ quy hoạch, phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, ngành, lĩnh vực, vùng, địa phương. Bảo

đảm hiệu quả công tác điều phối, liên kết vùng; bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh nguồn nước. Bảo đảm kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh biên giới, vùng biển và hải đảo, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thủ tướng đề nghị các địa phương vùng đồng bằng sông Hồng tiếp tục huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; kết hợp hài hòa, hiệu quả giữa nguồn lực bên trong và nguồn lực bên ngoài, trong đó nguồn lực nhà nước có vai trò kích hoạt, dẫn dắt các nguồn lực xã hội. Đẩy mạnh phát triển kinh tế theo chiều sâu theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ. Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại gắn với tổ chức không gian hợp lý, hiệu quả, thống nhất, liên kết nội vùng, liên vùng, khu vực và quốc tế. Chú trọng công tác thông tin, truyền thông để nhân dân hiểu, nắm rõ, ủng hộ, làm theo.

Thủ tướng đề nghị Hội đồng Điều phối vùng đồng bằng sông Hồng nghiêm túc, quyết liệt trong triển khai Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị cũng như các chỉ tiêu, nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong Chương trình hành động của Chính phủ và các kết luận của Hội đồng. Việc tổ chức thực hiện báo đảm hiệu quả, thực chất, không hình thức, có sự liên kết, kết nối của

NGUYỄN THỜI

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

quan tâm, xem xét, có giải pháp quy định cơ chế quản lý biên chế phù hợp trong Luật Công đoàn (sửa đổi) theo hướng tăng quyền chủ động của công đoàn trong bố trí đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tiếp tục quy định nguồn thu 2% kinh phí công đoàn trong Luật Công đoàn (sửa đổi). Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị cần có chế tài xử lý nghiêm các doanh nghiệp cố tình không đóng kinh phí công đoàn; xem xét bổ sung các quy định mang tính chia sẻ, hỗ trợ đối với người lao động để hạn chế việc rút bỏ hiểm xã hội một lần. Bổ sung nội dung người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng chế độ thai sản trong Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); có các giải pháp

tăng cường đấu tranh với tình trạng tin dụng đen; hỗ trợ người lao động được tiếp cận vay vốn từ các nguồn vốn hợp pháp khi có nhu cầu...

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh đánh giá cao các ý kiến của cử tri. Đây là những ý kiến xác đáng, phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, công nhân lao động. Đồng chí đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động, đồng thời mong muốn cử tri tham gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào Luật Công đoàn (sửa đổi) và Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Đồng chí cũng tiếp thu, tổng hợp



Các đồng chí: Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Văn Hụy, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh trao quà cho công nhân lao động.

các ý kiến, kiến nghị của cử tri và trình Quốc hội trong kỳ họp tới. Các ý kiến này cũng là cơ sở để Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các

đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia thảo luận, góp ý vào nội dung kỳ họp, nhất là hoạt động lập pháp tại kỳ họp.

Nhân dịp này, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao 200 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

THÀNH HẰNG

PHÁT ĐỘNG HƯỚNG ỨNG...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ATVSLĐ.

thiệt hại nhưng còn phát sinh yếu tố phức tạp, khó lường. Năm 2023 và 4 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn tỉnh xảy ra 79 vụ tai nạn lao động bao gồm cả khu vực chính thức và phi chính thức làm thiệt hại nhiều tỷ đồng; số ngày nghỉ việc do tai nạn lao động là 300 ngày ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và tính mạng, sức khỏe của người lao động. Tai nạn lao động xảy ra chủ yếu ở lĩnh vực thi công xây dựng, khai thác cát, vận hành máy công nghiệp, sử dụng điện.

Tháng hành động về ATVSLĐ và tháng công nhân năm 2024 nhằm tạo sức lan tỏa; nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ công nhân lao động trong việc bảo đảm ATVSLĐ. Từ đó, người lao động

ngày càng được chăm lo tốt hơn, được làm việc trong môi trường an toàn hơn, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được kiểm soát; góp phần nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, khả năng cạnh tranh, hội nhập của địa phương, doanh nghiệp.

Tại lễ phát động, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, giấy khen của Cục An toàn lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ATVSLĐ.

Trước đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra tình hình sản xuất và công tác bảo đảm ATVSLĐ tại nhà máy sản xuất của Công ty Cổ phần Phát triển đầu tư và xây lắp Tiến Thịnh.

Quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 45-NQ/TW và công tác thông tin đối ngoại

Sáng ngày 9/5, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, tuyên truyền đến các đơn vị thành viên Nghị quyết số 45-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Hơn 100 đại biểu đại diện các hội, chi hội, trung tâm là thành viên Liên hiệp Hội được nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin về công tác

đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong bối cảnh hiện nay; giới thiệu nội dung chính của tác phẩm Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tại hội nghị, lãnh đạo Liên hiệp Hội quán triệt Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây

dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Thông qua hội nghị nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ trí thức; phát huy trách nhiệm của đội ngũ trí thức và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các hội trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

THÀNH HẰNG

Kiểm tra công tác quản lý nhà nước và việc chấp hành quy định về an toàn thực phẩm tại huyện Kiến Xương

Sáng ngày 9/5, đoàn kiểm tra liên ngành công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP) và việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, tháng hành động về ATTP năm 2024 (đoàn kiểm tra liên ngành) do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì đi kiểm tra công tác quản lý nhà nước và việc chấp hành quy định của pháp luật về ATTP tại huyện Kiến Xương.

Năm 2023 và đầu năm 2024, trên địa bàn huyện Kiến Xương không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm do người. Công tác bảo đảm ATTP được huyện chú trọng, trong đó tập trung đẩy mạnh tuyên truyền kiến thức về ATTP cho chủ các cơ sở kinh doanh thực phẩm, bếp ăn tập thể. Công tác quản lý, cấp giấy chứng nhận cho các cơ sở đủ điều kiện ATTP cũng như ký cam

kết bảo đảm ATTP được thực hiện đúng quy định. Bên cạnh đó, huyện tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm về ATTP. Thực hiện tháng hành động ATTP năm 2024, huyện Kiến Xương thành lập 34 đoàn kiểm tra liên ngành nghiệp, xã; UBND huyện phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành chủ trì đi kiểm tra lấy mẫu giò, chả tại 5 cơ sở trên địa bàn huyện. Đoàn kiểm tra liên ngành ATTP huyện, công an huyện đã kiểm tra trên 20 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn, lập hồ sơ xử lý 7 vụ vi phạm.

Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra công tác quản lý nhà nước về ATTP tại xã Thanh Tân; kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP tại cơ sở giò mỗ, chế biến giò chả trên địa bàn xã; trong đó, đoàn tiến hành

lấy một mẫu giò test nhanh hàn the, một mẫu gửi kiểm nghiệm.

Đoàn kiểm tra liên ngành đề nghị huyện Kiến Xương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc bảo đảm ATTP, công tác truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cơ sở thực phẩm và người tiêu dùng; thông tin kịp thời các cơ sở thực phẩm chưa bảo đảm ATTP; lưu ý công tác bảo đảm ATTP trong trường học. Chủ động triển khai các hoạt động lấy mẫu thực phẩm gửi kiểm nghiệm để giám sát môi trường ATTP. Ra soát, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên cả 3 lĩnh vực y tế, công thương, nông nghiệp và phát triển nông thôn, tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý nhà nước về ATTP tại tuyến xã, thị trấn...

NGÂN HUYNH